



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสามารถเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ดังนี้

1. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด (รวมเรียกว่า “บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด”)
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยถือหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

(นายวินัย ประจุม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด